

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Du lịch được coi là ngành “công nghiệp không khói” mang lại lợi ích kinh tế cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của các quốc gia, bảo tồn giá trị văn hóa có tính toàn cầu cũng như có tác động đến mọi khía cạnh về tài nguyên và môi trường. Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ VII, BCH Trung ương Đảng khóa X về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đã xác định du lịch và nông nghiệp là hai ngành kinh tế mũi nhọn được ưu tiên phát triển. Trong đó chính sách nông nghiệp sẽ được quan tâm triển khai trong tương lai như công tác quy hoạch nông thôn mới với chính sách phát triển theo chương trình Mỗi làng một sản phẩm, chú trọng thúc đẩy phát triển mô hình làng văn hóa du lịch; chính sách đầu tư hạ tầng nông thôn; chính sách ưu đãi đầu tư cho nông nghiệp, ưu đãi tiếp cận vốn... hoạt động du lịch nông nghiệp sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Đây là những cơ sở quan trọng để hình thành và khai thác tạo ra các sản phẩm du lịch nông nghiệp mới đáp ứng nhu cầu du khách và nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các địa phương và khu vực.

Trong bối cảnh Thành phố Hà Nội tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 đã tạo diện mạo mới, đặc biệt là hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông nghiệp tại các làng nghề truyền thống và ngược trở lại, du lịch nông nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy cho việc thực hiện phong trào nông thôn mới với tốc độ nhanh, bền vững do không những tham gia tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng đầu ra của sản phẩm mà còn bảo tồn được các giá trị văn hóa gốc của nông thôn hoặc giá trị về thương hiệu hàng hóa đặc thù.

Thủ đô Hà Nội là địa bàn tập trung nguồn tài nguyên du lịch cả về tự nhiên và nhân văn của vùng Bắc bộ và là nơi giàu tài nguyên du lịch hấp dẫn của cả nước và khu vực. Nơi đây, tập trung những tiềm lực kinh tế chủ yếu của vùng, là đầu mối giao

lưu vùng, cả nước, quốc tế với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không phát triển, là cửa khẩu quốc tế quan trọng hàng đầu của đất nước; tập trung các cơ quan đầu não về kinh tế, chính trị, văn hoá; nơi diễn ra các hoạt động chính trị chủ yếu của đất nước. Với tổng số 5.922 di tích, 1.206 lễ hội, 1.350 làng nghề và làng có nghề, nhiều di tích và lễ hội đã được Unesco công nhận như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lễ hội Gióng...bên cạnh đó còn nhiều di tích, lễ hội và làng nghề hết sức độc đáo như khu di tích Cổ Loa, đền thờ Hai Bà Trưng, chùa Tây Phương; làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, thêu Quất Động, sơn mài Hạ Thái, khám trai Chuyên Mỹ, mây tre đan Phú Vinh...Cùng với địa thế núi non, sông hồ hết sức đa dạng của vùng núi Ba Vì, vùng núi Nương Ngái - Hương Sơn, hồ Quan Sơn, hồ Đồng Quan, hồ Suối Hai... có cảnh quan, hệ sinh thái và môi trường phù hợp đã và đang trở thành thế mạnh để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp.

Các sản phẩm du lịch nông nghiệp tại Hà Nội chủ yếu chú trọng khai thác yếu tố văn minh lúa nước của vùng đồng bằng Bắc Bộ; du lịch nông nghiệp kết hợp với tham quan văn hóa di sản, làng nghề; khai thác mô hình trang trại đồng quê phục vụ cho hoạt động du lịch học đường, du lịch cuối tuần tại Hà Nội và các tỉnh phụ cận. Điển hình như: tour thăm mùa lúa chín tại Đường Lâm; tour du lịch nông nghiệp kết hợp tham quan làng cổ ở Đường Lâm hay các tour du lịch nông trại, tour du lịch trải nghiệm rau hữu cơ, làng chè, rau rừng tự nhiên và đa dạng sinh học, tour du lịch tìm hiểu thảo dược và văn hóa chữa bệnh của dân tộc Dao, dân tộc Mường vùng Ba Vì của Trang trại du lịch đồng quê Ba Vì,... Nhiều mô hình trang trại sinh thái gắn với du lịch, giáo dục tại Hà Nội đang dần hình thành, phát triển và tạo thành xu thế, cung cấp đầy đủ các tiện ích: Ăn uống, nghỉ dưỡng, khám phá, mua nông sản và đặc biệt là cảnh quan, môi trường đã được cải thiện đáng kể. Thực tế cho thấy, những mô hình du lịch

nông nghiệp này không những giúp cho du khách có cơ hội trải nghiệm cuộc sống nhà nông, gần gũi với thiên nhiên, mà còn đem lại nhiều giá trị tích cực về vấn đề tạo việc làm, gia tăng thu nhập cho bà con nông dân, góp phần gìn giữ nghề nông nghiệp truyền thống và duy trì sản vật địa phương có giá trị.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội thêm giàu tiềm năng phát triển loại hình du lịch nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Tận dụng lợi thế nguồn tài nguyên du lịch phong phú, du lịch Hà Nội thời gian qua đã dần khẳng định vai trò là trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước, là đầu mối trung chuyển và phân phối khách chủ yếu của khu vực phía Bắc. Lượng khách du lịch đến Hà Nội luôn giữ tốc độ tăng trưởng khá, chiếm trên 1/3 lượng khách du lịch của cả nước. Năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 28.945.000 lượt khách, tăng 10,0% so với năm trước. Trong đó: khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 7.025.000 lượt khách, tăng 17,0% so với năm 2018 (khách du lịch quốc tế có lưu trú ước đạt 4.931.550 lượt khách, tăng 14,2% so với năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 21.920.000 lượt khách, tăng 8,0% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34,0% so với năm 2018.

Xu hướng đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ thúc đẩy khuyến khích hoạt động du lịch nông nghiệp phát triển ở hai góc độ tạo thành điểm đến thu hút khách và phát triển các mặt hàng nông sản để thương mại hóa phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, mô hình phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với không gian sản xuất nông nghiệp sẽ được đầu tư phát triển để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp thông qua hoạt động du lịch. Do đó, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp sẽ là hướng đi chủ đạo trong xu hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa hiện nay. Trong Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 16/10/2012), du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp được xác định là 2 trong 7 sản phẩm du lịch chính của Hà Nội, gồm: Du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí, du lịch MICE, du lịch mua sắm, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch nông nghiệp.

Cùng với đó, Hà Nội cũng chú trọng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú gắn với sinh thái dọc theo các

vành đai xanh bao gồm: Vành đai xanh hai bờ sông Hồng, vành đai xanh cảnh quan sinh thái, vành đai xanh hai bờ sông Đáy, các homestay, village ở khu du lịch sinh thái đã làm tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, đa dạng hóa các loại hình trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Hà Nội, góp phần quan trọng trong quá trình xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho cộng đồng dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có thể nhận thấy du lịch nông nghiệp, sinh thái hiện nay ở Hà Nội còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, như chưa có tầm nhìn dài hạn, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nơi phát triển mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún; sản phẩm chưa chú trọng về thương hiệu. Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp đã được khai thác trong nhiều năm nhưng không được đầu tư, làm mới, chủ yếu dựa vào môi trường sinh thái tự nhiên nên không còn hấp dẫn du khách. Bên cạnh đó, phần lớn sản phẩm nông nghiệp mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, ăn uống, trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản, chưa tận dụng được hết lợi thế để thu hút khách, cũng như tăng khả năng chi tiêu từ khách qua khai thác các dịch vụ bổ trợ; việc tiếp thị, quảng cáo sản phẩm nông nghiệp chưa được chú trọng; nhiều nông hộ chủ yếu việc tạo ra sản phẩm, ít quan tâm đến vấn đề tiếp cận thị trường, cũng như kỹ năng phục vụ du khách; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu; một số dịch vụ phục vụ trong mô hình du lịch nông nghiệp chưa được tiêu chuẩn hóa; sự hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến cung cấp hoạt động du lịch nông nghiệp chưa cao; việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp giữa các quận, huyện còn hạn chế; môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, một số dịch vụ phục vụ trong các mô hình du lịch nông nghiệp chưa được tiêu chuẩn hóa dẫn đến chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu chính là rào cản lớn đối với sự phát triển của loại hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn Hà Nội.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ chủ động phối hợp cùng Sở Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp, các chương trình nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển loại hình du lịch sinh thái, nông nghiệp mang

tính hiệu quả và bền vững. Cụ thể, sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp chính như: Một là rà soát đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm điểm đến du lịch liên kết gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp. Ngành du lịch và ngành nông nghiệp cần phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp tại các địa phương để có đánh giá toàn diện về thực trạng phát triển cũng như khuyến nghị các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp phù hợp và các chính sách hỗ trợ tương xứng; Hai là xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn chuẩn hóa các dịch vụ phục vụ trong mô hình du lịch nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách; Ba là xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp với các tour du lịch nông nghiệp làm mẫu chuẩn mang tính lan tỏa; khuyến khích, hướng dẫn người dân tại các vùng nông thôn tham gia phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của du lịch sinh thái gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp đến người dân, tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các trang trại, các cơ sở du lịch sinh thái gắn liền với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Qua đó nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng và hình thành

những các điểm du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp và gặt hái được nhiều thành tựu, thu hút được đông đảo du khách tham quan, đem về doanh thu lớn hơn.

Song song với việc vận động, kêu gọi đầu tư, Sở Du lịch còn phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, các địa phương vùng lân cận như: các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hoà Bình... tổ chức nhiều đoàn khảo sát du lịch gồm các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí tiến hành khảo sát các điểm đến du lịch, các khu du lịch sinh thái trên địa bàn để xây dựng và triển khai phát triển các sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá cho sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh thái tại các diễn đàn, hội chợ, hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Tổ chức Tọa đàm về thực trạng và giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch nhằm thiết thực góp phần từng bước giải quyết các hạn chế, tồn tại và nâng cao chất lượng điểm đến du lịch tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố... Cùng với đó, hàng năm Sở Du lịch tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng tại các điểm du lịch sinh thái và nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn Thành phố./.

Sở Du lịch Hà Nội

BẾ MẠC FESTIVAL SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019



Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 đã bế mạc sau 4 ngày (từ ngày 14/12 đến 17/12) diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc.

Theo báo cáo tại buổi bế mạc, Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần đầu

tiên tổ chức đã thu hút 185 đơn vị tham gia, trong đó có 133 đơn vị của 20 quận, huyện, thị xã của Hà Nội; 49 đơn vị của 19 tỉnh, thành phố; 3 đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT với hơn 2.000 sản phẩm nông nghiệp và làng nghề.

Trong 4 ngày diễn ra Festival, đã có hơn 15.000 lượt người tới tham quan, mua sắm. Tổng doanh thu của các đơn vị tham gia Festival đạt hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó mặt hàng hoa - cây cảnh đạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động tại Festival, một số đơn vị đã ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, như: Hợp tác xã hữu cơ và kết nối cung - cầu Mộc Châu ký kết với chuỗi siêu thị Happy mart tiêu thụ các loại rau; Hợp tác xã bưởi Nam Phương Tiến ký kết với Công ty cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm để tiêu thụ sản

phẩm bưởi; Công ty cổ phần tập đoàn Bữa ăn an toàn ký kết với Công ty cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm tiêu thụ thực phẩm sạch; Công ty cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm ký kết với Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ Công nghệ cao Cuối Quý về sản phẩm rau, củ; Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Hà Nội ký kết với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát tiêu thụ sản phẩm rau, củ... Đặc biệt, Công ty Green Path ký kết hợp đồng với Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ Công nghệ cao Cuối Quý, tiêu thụ sản phẩm rau; ký hợp đồng xuất khẩu 24 tấn gạo sang Đức với giá 1.600 USD/tấn (38.000 đồng/kg).

Phát biểu bế mạc, giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ - Trưởng Ban tổ chức Festival cho biết, Festival lần này đã hoàn thành các hoạt động trong chuỗi sự kiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra và được các đơn vị tham gia đánh giá cao.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội sẽ đề xuất UBND TP tổ chức định kỳ Festival 2 năm/1 lần, nhằm tôn vinh người sản xuất, các doanh nghiệp nông nghiệp, nghệ nhân làng nghề. Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề đến người dân Thủ đô, các tỉnh, TP lân cận. Qua đó, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Tại lễ bế mạc Festival, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có quyết định tặng Bằng khen cho 7 tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... đã có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức và thành công chung của Festival; 6 đơn vị, doanh nghiệp khác được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 23 cá nhân, HTX, đơn vị được nhận Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia và Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội./.

Lưu Phương

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG CẤP RAU, THỊT, NÔNG SẢN AN TOÀN NĂM 2019



Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn năm 2019.

Một trong những kết quả nổi bật trong Chương trình là Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản. Theo đó, đã có 3 hội nghị đối thoại, xúc tiến kết nối Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển chế biến, liên kết vùng tạo chuỗi được tổ chức. Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố trong Ban Điều phối Chương trình đã tiến hành đánh giá kết quả phối hợp định kỳ 6 tháng.

Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình tại Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý chất lượng, kết nối chuỗi...

Đáng chú ý, nhiều nông sản thực phẩm của các tỉnh, Thành phố đã được các đơn vị của Hà Nội hỗ trợ đẩy mạnh xây dựng, quảng bá thương hiệu với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi thực phẩm, nhà hàng... Đơn cử như các sản phẩm: Gạo Sóng Cù, Nếp Tú Lệ, Cam Văn Chấn (Yên Bái); Na Chi Lăng, Mãng ớt (Lạng Sơn); Cam Cao Phong, Cá sông Đà (Hoà Bình)... Các sản phẩm được người tiêu dùng Thủ đô đón nhận, sản lượng bán ra tăng từ 20 – 30%.

Hà Nội cũng đã phối hợp với 21 tỉnh, Thành phố để cung cấp nông sản, thực phẩm cho người dân Thủ đô. Sản lượng sản phẩm của một số địa phương tiêu thụ qua các kênh phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm của Hà Nội trong năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018.

Điển hình là tỉnh Hoà Bình cung cấp cho Hà Nội 200 tấn rau hữu cơ, 120 tấn quả có múi, 1.500 tấn cá sông Đà; tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp cho Hà Nội 250 triệu quả trứng gà, 4.000 tấn thủy sản nuôi; tỉnh

Lạng Sơn cung cấp cho Hà Nội 50 tấn sản phẩm đã qua chế biến (măng ớt, cao khô, thạch đen); tỉnh Bắc Kanj cung cấp cho Hà Nội 10 tấn gạo nếp đặc sản, 3 tấn măng khô, 250 tấn bí thơm...

Ngoài ra, có thêm 200 nhà cung cấp mới của các địa phương đã kết nối sản phẩm tiêu thụ tại các kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, hệ thống Vinmart kết nối lượng hàng hoá các tỉnh ước đạt 19.000 tấn, giá trị đạt 240 tỷ đồng; BigC Thăng Long kết nối lượng hàng hoá các tỉnh ước đạt 4.600 tấn, giá trị đạt 89 tỷ đồng; Saigon Co.op Hà Nội kết nối lượng hàng hoá các tỉnh ước đạt 1.800 tấn, giá trị đạt 37 tỷ đồng; Hệ thống Hapro kết nối ước đạt 11,4 tỷ đồng. Các hệ thống phân phối khác ước đạt 150 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020. Với mục tiêu: Sản phẩm rau, thịt, nông sản đưa về tiêu thụ trên địa bàn thành

phố Hà Nội được sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội và 21 tỉnh trong Ban Điều phối tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi. Tăng cường chia sẻ thông tin, kiểm soát dịch bệnh, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Thúc đẩy hợp tác liên kết chuỗi giá trị sản xuất cung ứng nông lâm thủy sản an toàn. Tăng cường phối hợp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông nghiệp. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà khoa học trong và ngoài Thành phố ký kết các hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt chương trình liên kết 4 nhà để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua hợp đồng.../.

TX (TH)

HÀ NỘI TÁI CƠ CẤU NGÀNH CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN



Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội tổ chức hội nghị tái cơ cấu ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay, tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản của Hà Nội chiếm hơn 60% giá trị sản xuất nông nghiệp, trong đó chăn nuôi chiếm 53%. Toàn thành phố có 76 xã chăn nuôi trọng điểm, 3.800 trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư, 75 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích hơn 5.397 ha. Nổi bật trong thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi,

thủy sản là đột phá công tác về sản xuất giống. Từ năm 2018 đến nay, Hà Nội đã sản xuất được tinh bò chất lượng cao (như BBB, Brahman...). Hằng năm, Hà Nội cung cấp cho thị trường khoảng 10.000 bê sữa và 80.000 bê thịt các loại, 100.000 liều tinh cọng rạ. Hà Nội tập trung sản xuất giống lợn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hằng năm sản xuất 4 triệu con lợn giống (trong đó có gần 40.000 con lợn bố mẹ). Sản xuất cá giống ước đạt 1,8 tỷ con các loại/năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao những kết quả mà các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và Sở NN&PTNT đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác sản xuất con giống để cung cấp cho Hà Nội và các tỉnh lân cận; tập trung phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng nâng cao, gà thả vườn, nuôi trồng thủy sản tập trung... bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các sở, ngành phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tham gia chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.../.

Lê Lào

ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI

Cây ăn quả có múi là một trong những nhóm cây ăn quả chủ lực, cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên thời gian gần đây, ngành sản xuất cây ăn quả có múi của nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn như tình hình sâu bệnh hại phức tạp, giống chất lượng cao chưa nhiều, dinh dưỡng đất bị cạn kiệt,...

Để duy trì và phát triển nền sản xuất cây ăn quả có múi bền vững, cần nhiều giải pháp; Trong đó việc áp dụng triệt để các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất là một trong những giải pháp được các nhà khoa học khuyến cáo nông dân thực hiện.

- Đất trồng cây ăn quả có múi chu kỳ 2 và 3 cần cải tạo đất trước khi trồng cây ăn quả có múi, trồng cây họ đậu như đậu tương, cây lạc... từ 2 đến 3 vụ; trồng cây cốt khí, cây điền thanh... sau đó cắt, cày lật úp dùng làm nguồn phân hữu cơ, trồng một chu kỳ cây keo, kết hợp bón vôi bột nhằm cải tạo đất trước khi trồng cây ăn quả có múi chu kỳ mới.

- Kỹ thuật trồng nổi cây ăn quả có múi để tạo điều kiện cho bộ rễ tơ phát triển ngay trên tầng đất canh tác (bộ rễ tơ phát triển ngay trên bề mặt 20 - 30 cm của tầng đất canh tác).

- Áp dụng chặt đứt rễ cọc của cây ăn quả có múi trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (cây 2 - 3 năm tuổi), không cho rễ cọc phát triển quá sâu để gặp mạch nước ngầm làm thối rễ cọc.

- Cắt tỉa tạo tán theo dạng hình chữ Y (làm cho cây ăn quả có múi thông thoáng, chiều cao tán để dưới 3 đến 3,5 m; áp dụng biện pháp vít cành đối với những cây ăn quả có múi trẻ tuổi (2 - 5 tuổi), cắt hạ tán với những vườn cây ăn quả có múi già cỗi (cây trên 10 năm tuổi).

- Làm cỏ, bón phân:

+ Không sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn cây ăn quả có múi, chỉ làm sạch cỏ gốc thường xuyên, không chế cỏ dại trong vườn cây ăn quả có múi bằng biện pháp cắt cỏ hoặc trồng cây lạc dại, dùng màng phủ nylon chuyên dụng để hạn chế cỏ dại.

+ Đất trồng cây ăn quả có múi phải được cải tạo thường xuyên, hàng năm bón bổ sung hàm lượng phân hữu cơ vi sinh, vôi bột, lân để cải tạo đất (pH > 5,5) và bộ rễ cây ăn quả có múi.

Ví dụ: Đối với cây ăn quả có múi 5 đến 10 năm tuổi; Cuốc theo hình tán cây bón phân chuồng hoại mục (50 - 70 kg), lân bột (2 - 3 kg), vôi bột (1 - 1,5 kg), NPK tổng

hợp bón lót (1 - 2 kg), phân hữu cơ vi sinh (2 - 3 kg); Trộn đều với đất và lấp lại, hạn chế tưới trong mùa đông.

+ Bón bổ sung phân bón tổng hợp NPK bón lót sau khi thu hoạch quả và phân bón tổng hợp NPK bón thúc trong giai đoạn ra hoa, đậu quả và giai đoạn quả lớn... (chú ý sử dụng phân bón tổng hợp NPK ở các thời kỳ sau thu hoạch, ra hoa, đậu quả, quả lớn, quả chín sinh lý...).

+ Thường xuyên bón bổ sung phân hữu cơ và phân hữu cơ vịnh sinh; Hiện nay một số nhà vườn đã chuyển đổi sử dụng phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh lên đến 70% so với lượng phân bón hằng năm cho cây ăn quả có múi. Việc sử dụng phân hữu cơ giúp cải thiện và ổn định kết cấu của đất, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí; Cung cấp nguồn dinh dưỡng tổng hợp cho đất, làm dinh dưỡng trở thành dạng dễ hấp thu, tăng cường giữ phân cho đất; Tăng cường hoạt động của vi sinh vật trong đất, tăng cường "sức khỏe" của đất. Đất sẽ gần như trở thành "đất chết" nếu hệ vi sinh vật đất không hoạt động được.

- Tưới nước và tiêu nước: Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm để quản lý độ ẩm; Điều độ nước trong vườn cây ăn quả có múi cần hợp lý, nhất là vào thời kỳ ra hoa đậu quả cần phải giữ đủ ẩm khi vườn khô và thoát nước kịp thời khi trong vườn đọng nước (chú ý tưới nước trong thời kỳ phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả non...; tiêu thoát nước trong giai đoạn mùa mưa).

- Phòng trừ sâu bệnh hại và phun phân bón lá cho cây ăn quả có múi ở từng thời kỳ, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện và đến ngưỡng cần phải phòng trừ (chú trọng đến các thời kỳ: sau thu hoạch, ra hoa, đậu quả, quả lớn...). Việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi phải kịp thời, đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Tăng cường áp dụng biện pháp sinh học trong phòng chống sâu bệnh hại cây ăn quả có múi.

Hỗ trợ nông dân trồng cây ăn quả có múi áp dụng các quy trình kỹ thuật xây dựng vườn cây ăn quả có múi năng suất, chất lượng (ICM): từ trồng mới, bón phân, chăm sóc, tưới nước, thu hoạch, bảo quản, đóng gói sản phẩm,...

* Một số biện pháp hỗ trợ cho cây ăn quả có múi ra hoa đậu quả tốt:

- Trồng xen, cắt trẻ hóa cây ăn quả có múi già cỗi và ghép cải tạo một số giống cây ăn quả có múi khác dòng.

Ví dụ như vườn bưởi Diễn thì cần ghép thêm bưởi Diễn trái chum, bưởi đỏ Tân Lạc (Hòa Bình), bưởi Da Xanh (Tiền Giang), bưởi đường Cát Quế (Hà Nội), bưởi Hoàng (Hưng Yên)... trong vườn để làm tăng khả năng thụ phấn chéo, bổ sung phần trong giai đoạn cây bưởi Diễn ra hoa đậu quả.

- Chặn, đào cắt đứt bớt rễ; vít cành, khoanh thiến thân, cành; tạo khô hạn và ngừng bón phân giai đoạn tháng 10 - 12 (âm lịch) trên các vườn cây ăn quả có múi khỏe.

- Vào những ngày có mưa axit, mưa phùn kéo dài có thể dùng máy phun thuốc phun nước lên cây ăn quả có múi, rung chùm hoa để hạn chế nấm phấn trắng gây hại trên cánh hoa, làm giảm hàm lượng axit đọng lại trên hoa, quả non. Sau đó phun thuốc BVTV và phân bón lá.

- Sử dụng một số chất điều hòa sinh trưởng, phun

hoặc tưới cho cây vào thời kỳ trước hoặc sau khi nở hoa, đậu quả.

+ Trước lúc ra hoa 15 - 20 ngày phun phân bón lá Growth 15WP + Flower 94 hoặc phân bón lá cao cấp Feed-DT02 kích bông (theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

+ Chuẩn bị ra hoa phun phân bón lá Flower 95 (15g/8 lít) + Bo-Lak, Canbo-Lak hoặc Phân bón lá cao cấp Feed-DT02 kích bông (theo khuyến cáo của nhà sản xuất)...

+ Khi hoa nở rộ 50 - 70% phun phân bón lá cao cấp Breed-DT02 đậu trái; Phân bón lá cao cấp Breed-DT02 siêu Bo chống rụng trái cam quýt.

+ Sau khi tắt hoa phun: Phun phân bón lá cao cấp Breed-DT02 trái lớn, phân bón lá Trimix-DT siêu lớn trái, đẹp trái (theo khuyến cáo của nhà sản xuất).../.

Trung tâm Nghiên cứu và PT Cây có múi

TRỒNG CHUỐI TIÊU THU VÀO DỊP TẾT

Muốn cho chuối chín vào thời gian định trước cần chú ý đến nhiều yếu tố: Giống chuối, tình trạng con giống (trồng bằng củ, trồng bằng cây con tách từ cây mẹ, hay con giống từ nuôi cấy mô), tuổi cây con, vĩ độ và độ cao, thời vụ trồng, chế độ thâm canh v.v...

- Thời gian trồng: Theo nhiều gia đình trồng chuối giàu kinh nghiệm cho biết: Cây chuối từ khi trồng đến khi trở hoa phải mất từ 8 đến 10 tháng ở vùng đất thấp, lâu hơn ở những vùng đất cao. Với giống chuối tiêu từ khi trở hoa đến khi thu hoạch thường phải mất từ 80 đến 95 ngày.

Theo cổ GS. Vũ Công Hậu thì người ta thường ước tính thời gian cần thiết để một chồi mới nhú đến khi chín để xác định thời gian đánh chồi đi hoặc lưu chồi lại. Với miền Bắc, thời gian từ khi chồi nhú đến khi trở hoa của chuối tiêu khoảng 9 tháng, từ khi trở hoa đến khi chín khoảng 3 tháng rưỡi, cộng 12,5 tháng. Nếu muốn chuối chín vào tháng 11 là tháng chuối tiêu có chất lượng cao nhất thì để lại các chồi nhú vào tháng 10 năm trước hoặc trồng vào tháng 8 năm trước.

Ngược lại, nếu để chuối tiêu trở vào tháng 1, tháng 2 thì gặp rét, buồng bé, xấu, thậm chí bị nghẹn buồng. Từ chồi nhú tháng 4, tháng 5 năm trước nên cắt bỏ. Căn cứ những thông số trên đây, căn cứ điều kiện thâm canh, chăm sóc... nếu bạn muốn có chuối tiêu bán vào dịp Tết Nguyên đán bạn phải trồng chuối vào tháng 10, tháng 11. Vì so với các tháng khác do nhiệt độ cao hơn, cây nhanh bén rễ, nhú chồi hơn. Ngược lại trồng vào những tháng này củ hoặc cây con phải trải qua những tháng có nhiệt độ thấp nên sinh trưởng rất chậm. Còn với các cây chuối con thì những cây nhú chồi trong tháng 12, tháng 1 là có thể chín vào dịp Tết cổ truyền như bạn mong muốn. Tuy nhiên, nếu không vì mục đích cho chuối chín vào dịp Tết thì thời vụ trồng chuối ở miền Bắc tốt nhất là tháng 6, tháng 7.

Chọn cây giống: Chọn những khóm chuối khỏe mạnh không sâu bệnh, năng suất cao, buồng to, trái đều, chất lượng tốt để khai thác củ giống hoặc con giống để trồng. Có thể dùng mai, thuốc để tách các cây con đã lớn, mập hoặc dùng các củ (kể cả các củ của cây mẹ đã ăn buồng) có một vài mầm mắt đem gọt hết rễ và xử lý trong nước nóng 60-65 độ C trong 15-20 phút để diệt hết tuyến trùng và trứng sâu ròi đem trồng.

Chăm sóc: Trồng xong tủ kỹ gốc bằng rơm rạ, lá chuối khô để hạn chế cỏ dại và giữ ẩm cho cây. Khi cây đã lên cao bón thêm phân kết hợp tưới nước cho chuối chóng lớn, nhanh trở buồng và cho buồng to, trái to, chất lượng ngon.

Lượng phân hoá học bón khoảng: 50-60g N nguyên chất cho 1 gốc 1 chu kỳ (250-300g đạm sunfát), chia bón nhiều lần. Với đất trung bình phải bón tới 70-80g kali/gốc cho 1 chu kỳ để cho trái chuối ngon và mã quả đẹp. Chuối rất cần nước, nhất là thời kỳ chuẩn bị trở hoa, nuôi quả lớn. Có thể tưới gốc hoặc dẫn nước tưới theo rãnh trong vài giờ cho ngấm rồi rút hết nước đi. Thường xuyên làm sạch cỏ dại trong hàng, cắt bỏ các lá già, lá gốc, lá sâu bệnh cho vườn cây thông thoáng. Cắt bỏ các chồi mọc xa gốc, các chồi nhỏ, chồi yếu, mỗi khóm nên để 1 cây mẹ và 1-2 cây con thay thế là vừa.

Mỗi chu kỳ nên để 3 năm, thu 3 lứa quả rồi phá đi cải tạo, trồng lại chu kỳ khác. Khi chuối trở buồng nên dùng cọc chống đỡ cho khỏi đổ gãy do gió to. Sau khi cắt hoa đực (mỗi buồng chỉ để 7-8 nải là vừa) nên dùng bao nilon trắng trong bao cả buồng lại nhằm tránh sâu bệnh, giúp cho mã quả đẹp, sau này dễ bán, ít phải phun thuốc. Chú ý phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hạn chế vào vườn chuối những ngày mưa to./

Thiên Văn Tuấn (Theo Báo NNVN)

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Từ ngày 21 đến 25 ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu lệch đông. Khoảng ngày 27 được tăng cường và bổ sung vào các ngày tiếp theo.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 21, 22, 27 : nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2.

Những ngày sau: mây thay đổi, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc cấp

2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 17.0 - 18.0oC.

Nhiệt độ cao nhất: 23.0 - 25.0oC.

Nhiệt độ thấp nhất: 11 - 13oC, riêng Ba Vì 10 - 12oC.

Lượng mưa phổ biến: < 5 mm.

Độ ẩm trung bình: 70 - 75%.

Tổng số giờ nắng: 40 - 45 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở GIA SÚC

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5568/UBND-KT, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Công điện khẩn số 8799/CD-BNN-TY, ngày 23-11-2019, của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc. UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã:

Khi chưa có dịch xảy ra: Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh LMLM xuất hiện trong năm 2018, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi dịch bệnh được phát hiện; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp giấu dịch, không chủ động khai báo dịch bệnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa phương làm lây lan dịch bệnh; đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc trong các chương trình xóa đói, giảm nghèo cần thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch xuất, nhập con giống theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo, tổ chức và tuyên truyền trên hệ thống

phát thanh của địa phương, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tuyệt đối không bán chạy gia súc bệnh, không thả rông gia súc ở địa bàn đang xảy ra dịch bệnh, không vứt xác gia súc chết ra ngoài môi trường; tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn gia súc, đặc biệt là vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Khi có dịch xảy ra: Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch LMLM hiệu quả ngay từ đầu; xử lý dứt điểm các ổ dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột tại các ổ dịch, các tuyến đường và phương tiện ra, vào ổ dịch, các địa điểm có nguy cơ cao để tiêu diệt mầm bệnh; tiêm phòng bao vây ổ dịch cho toàn bộ đàn gia súc thuộc diện tiêm của các đơn vị đã, đang có dịch bệnh và các địa phương có nguy cơ cao; quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc và sản phẩm của gia súc mắc bệnh LMLM ra, vào vùng dịch theo đúng quy định.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những

tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, làm lây lan dịch bệnh và không khai báo kịp thời dịch bệnh; Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục để người dân biết và chủ động hợp tác trong phòng chống dịch bệnh; trong đó, cần nói rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh LMLM, các biện pháp xử lý gia súc bệnh, mức hỗ trợ của nhà nước đối với gia súc nghi mắc bệnh, mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo UBND các cấp làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra tại các ổ dịch LMLM và các vùng nguy cơ cao để chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch LMLM tại cơ sở.

Sở Nông nghiệp & PTNT: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố về công tác

phòng, chống dịch bệnh. Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch LMLM tại các quận, huyện, thị xã có chăn nuôi gia súc; Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Phân công cán bộ, nhân viên thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời. Phối hợp cùng các ban ngành của UBND cấp huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn Thành phố./

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM THANH TRA, KIỂM TRA ATTP DỊP TẾT VÀ LỄ HỘI XUÂN NĂM 2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND, triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020.

Theo đó, thời gian triển khai các hoạt động nêu trên từ ngày 15-12-2019 đến hết 25-3-2020. Trong đó, công tác truyền thông sẽ chú trọng phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo, đài đưa tin và phóng sự về công tác đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác truyền thông về ATTP trên hệ thống truyền thông địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh ATTP trong dịp Tết, lễ hội; làm rõ vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, của người quản lý, của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng, ATTP theo quy định hiện hành; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết và mùa lễ hội.

Trong công tác thanh, kiểm tra liên ngành, trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn thanh tra, kiểm tra của tuyến trên sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo công tác ATTP của tuyến dưới để nắm bắt tình hình công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội Xuân năm 2020 tại địa phương. Đối tượng thanh tra, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Canh Tý và các lễ hội như: Thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo... các cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó, các đoàn của thành phố tập trung thanh tra, kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp huyện, xã thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Đáng chú ý, cấp thành phố sẽ tổ chức 4 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP, trong đó: 03 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP thành phố do lãnh đạo các sở: Y tế, NN&PTNT, Công Thương làm trưởng đoàn kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của các quận, huyện và xã, phường,

thị trấn và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được phân công. 01 đoàn thanh kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, thanh tra, kiểm tra công tác ATTP tại các cơ sở thực phẩm có dấu hiệu vi phạm, vụ việc về ATTP trên địa bàn thành phố.

Ở cấp huyện cũng sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020 tại các xã, phường, thị trấn; kiểm tra lễ hội, các cơ sở, dịch vụ, cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm... đã được phân cấp trên địa bàn quận, huyện quản lý; phúc tra, giám sát các cơ sở do xã, phường kiểm tra. Còn ở cấp xã, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP kiểm tra tại các lễ hội, cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ... chợ và thức ăn đường phố trên địa bàn xã, phường, theo phân cấp.

UBND thành phố yêu cầu, công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị, thanh kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp xã, phường. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Thanh tra, kiểm tra đúng tiến độ, báo cáo đúng thời gian, theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo công tác ATTP thành phố. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng đến người dân../.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5425/UBND-KT, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Theo đó, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đê điều, việc triển khai ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn đê điều trên địa bàn; định kỳ có tổng kết, đánh giá; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo không kịp thời ngăn chặn, để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều nhưng không được xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; chủ trì, phối hợp sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ việc vi phạm tồn đọng, đặc biệt các vụ việc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc trong dư luận. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, có phương án quản lý, sử dụng đất tại các khu vực bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều trên địa

bàn đúng quy định pháp luật về đất đai, đê điều và các quy định pháp luật liên quan; kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các hạt quản lý đê tiến hành kiểm tra thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi phát sinh những vi phạm mới; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra những vụ việc vi phạm mới không bị xử lý đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật về đê điều đến mọi người dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thỏa thuận, xin cấp phép trước khi có hoạt động liên quan đến đê điều. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp chung.

Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai thành lập Tổ công tác liên ngành do Sở chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của UBND thành phố; chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn

và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, phân loại vi phạm tồn đọng, lập danh sách các trường hợp vi phạm cần xử lý, giải toả, gửi các đơn vị thực hiện; chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm phát sinh mới theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quản lý đê điều... Rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp, củng cố hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố..., trong đó, ưu tiên tập trung xử lý những trọng điểm, vị trí đê điều xung yếu, công trình phục vụ công tác quản lý đê điều... Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức lập các dự án di dân, tái định cư, di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trên bãi sông phải di dời theo quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp bơm hút cát trái phép ở lòng sông, đặc biệt tại những khu vực đê sát sông, những khu vực có kè bảo vệ bờ; ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp xe quá tải trọng cho phép lưu thông trên đê; bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương để tổ chức ngăn chặn, xử lý, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Luật

Hình sự.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất tại các khu vực bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều, sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan tuần tra, ngăn chặn, xử lý xe có tải trọng vượt quá tải trọng được phép lưu thông trên đê, xử lý tàu, thuyền, xà lan, bè mảng neo đậu trái phép vào phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa đối với các tổ chức, cá nhân mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa đối với các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng vi phạm pháp luật về đê điều.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại khu vực ven đê, trên bãi sông; kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại khu vực ven đê, trên bãi sông theo đúng quy định.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều khi được UBND thành phố giao; quyết định và tổ chức thanh tra làm rõ trách nhiệm, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.../.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG DỊP TẾT VÀ LỄ HỘI NĂM 2020

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa ban hành văn bản số 798/KL-TTTPC yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội năm 2020.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm

Hà Nội tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong dịp nghỉ lễ, tết và lễ hội năm 2020; chú trọng các địa bàn có tổ chức lễ hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa gắn liền với rừng. Tăng cường công tác kiểm tra phát

hiện và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, gây cháy rừng. Xây dựng phương án BVR và PCCCR trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội năm 2020; tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra việc vận chuyển buôn bán, giết mổ động vật hoang dã trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và những nơi tổ chức lễ hội đầu năm 2020 trên địa bàn được giao quản lý.

Đồng thời, tham mưu cho UBND cấp quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn có liên quan trên địa bàn thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, của

Sở NN&PTNT Hà Nội. Thường xuyên trao đổi thông tin với phòng kinh tế (đối với các huyện, thị xã) và phòng quản lý đô thị (đối với các quận) thuộc địa bàn được phân công quản lý để tổng hợp tiến độ thực hiện trồng cây sau lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý.

Đặc biệt, phải tổ chức bố trí cán bộ, công chức, người lao động thường trực PCCCR 24/24 giờ trong ngày, trong dịp nghỉ lễ, tết và mùa khô hanh 2019-2020 để sẵn sàng xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra; Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn nắm chắc cơ sở phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật... Phân công cán bộ thường trực cơ quan, tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo truyền thống dân tộc./.

TX (TH)

GUƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

PHÚC THỌ: TÍCH GIANG LÀM GIÀU NHỜ HOA, CÂY CẢNH

Nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhanh nhạy với thị trường, người dân ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ đã tạo ra sự thay đổi trên đất lúa, biến nghề trồng hoa, cây cảnh thành mũi nhọn phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Tích Giang là một xã thuần nông của huyện Phúc Thọ, với diện tích đất nông nghiệp là 400ha. Trước thực tế thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, xã Tích Giang đã thực hiện dồn điền đổi thửa, đồng thời mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xã đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, vốn là thế mạnh của địa phương.

Ông Hoàng Văn Trào, thôn Tường Phiêu, xã Tích Giang cho biết: Khi xã có chủ trương chuyển đổi mô hình kinh tế nông nghiệp, trên diện tích 8.000m², gia đình ông đã chuyển đổi sang phát triển mô hình trồng hoa cây cảnh. Riêng trong năm 2019, ông chủ yếu tập trung phát triển hoa đồng tiền, dạ yến thảo, hoa hồng và các loại hoa hồng treo trong chậu. "Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm gia đình tôi cũng thu nhập gần 2 tỷ đồng từ mô hình trồng hoa cây cảnh. So với trồng lúa thì cây trồng này cho hiệu quả cao gấp nhiều lần" – ông Trào chia sẻ.

Tương tự, hộ chị Nguyễn Thị Lụa cũng đang canh tác 2ha hoa, cây cảnh. Khu vườn được chị quy hoạch quy củ với các khu ươm cây giống, khu trồng cây cảnh. Trong vườn đang có hàng chục loài hoa và các loại

cây cảnh thế, giống cây ăn quả như mít, táo, ổi... Chị Lụa nhắm tính, một sào ruộng mỗi năm chỉ thu được vài tạ thóc nhưng trồng cây cảnh thu lợi gấp 4 - 5 lần. Không chỉ vậy, chị Lụa còn tạo công ăn việc làm cho 5 lao động với mức lương từ 250.000 – 350.000 đồng/người/ngày.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tích Giang Nguyễn Đức Chung, Tích Giang là một trong những xã của huyện Phúc Thọ nằm trong quy hoạch vành đai xanh của Thủ đô Hà Nội. Do vậy, chủ trương phát triển nông nghiệp sinh thái theo hướng hàng hóa được lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm. Sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, Tích Giang đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, từ cuối năm 2016, xã đã được UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt 86,5ha từ lúa sang trồng hoa. Hiện mô hình đang cho hiệu quả kinh tế cao, với mức thu nhập bình quân đạt 560 triệu đồng/ha, cá biệt có mô hình trồng hoa ly cho thu nhập 2 tỷ đồng/ha/năm.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Song để việc chuyển đổi được ổn định, bền vững, người dân cần tập trung phát triển diện tích trồng hoa theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ cao./.

NT (Theo KTĐT)

Đối với mặt hàng lương thực: Giá bán các mặt hàng lương thực hiện vẫn giữ ổn định. Các mặt hàng gạo bán lẻ có giá như sau: Gạo Xi dẻo có giá từ 12.000 – 13.000đ/kg, Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 14.000 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, mặt hàng gạo nếp nguồn cung ổn định nên giá bán vẫn phổ biến quanh mức từ 27.000 - 28.000 đ/kg. Đậu đen giá từ 50.000 – 52.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg; dự báo giá bán lẻ các mặt hàng gạo nếp (các loại) và mặt hàng đậu đỗ giá bán sẽ tăng trong dịp Tết nguyên đán.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: So với thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi, giá lợn hơi ở mức thấp và biến động liên tục thì bây giờ, giờ giá lợn hơi đang tăng nhanh kỷ lục. Giá các sản phẩm thịt lợn hiện đang ở mức rất cao (lợn hơi hiện ở mức 80.000 – 90.000đ/kg, tăng 10.000đ/kg so với tuần trước). Với giá lợn hơi cao kỷ lục như hiện tại, nhiều chủ trang trại cho biết, trung bình mỗi con lợn người nuôi có thể lãi trên dưới 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, giá mặt hàng thịt lợn thành phẩm ở mức 130.000 – 150.000đ/kg, tăng 15.000 – 20.000đ/kg so với tuần đầu tháng 12 năm 2019, cụ thể: Thịt mỡ sấn có giá từ 120.000 – 130.000đ/kg, thịt ba chỉ giá 130.000 – 150.000đ/kg. Bên cạnh đó giá các mặt hàng gia cầm tăng nhẹ, giá gà ta hơi dao động từ 125.000 – 130.000đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá từ

80.000 – 85.000đ/kg, gà tam hoàng nguyên con làm sẵn có giá 100.000 - 110.000 đ/kg; các mặt hàng thủy hải sản có giá bán như sau: Cá trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 – 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện đang là thời điểm thu hoạch các loại rau vụ đông nên giá bán nhiều mặt hàng rau cũng đã giảm nhẹ so với thời điểm đầu vụ như: Rau bắp cải, su hào, súp lơ, đậu quả các loại...Giá bán một số mặt hàng rau tại các chợ như sau: Rau cải mớ, cải ngọt có giá từ 12.000 – 16.000đ/kg, cà chua có giá từ 13.000 – 15.000 đ/kg, dưa chuột giá 13.000 – 15.000 đ/kg, su hào 3.000 – 4.000 đ/củ, súp lơ giá từ 6.000 – 8.000 đ/cây, đậu cô ve vàng, đậu cô ve xanh có giá từ 15.000 - 18.000 đ/kg,... Thị trường trái cây giữ ổn định với giá bán lẻ như sau: Cam Hà Giang có giá từ 30.000 – 45.000đ/kg, dưa hấu có giá từ 14.000 – 18.000đ/kg, ổi giá từ 20.000 – 25.000đ/kg, cam canh giá 50.000 – 60.000đ/kg, bưởi Diễn có giá từ 30.000 – 40.000đ/quả.

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, giá bán lẻ các mặt hàng phân bón giữ ổn định như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./

TX (TH)

* Thị trường thế giới

NHẬT BẢN CHÍNH THỨC MỞ CỬA CÓ ĐIỀU KIỆN CHO VẢI THIÊU VIỆT NAM

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp của Nhật Bản vừa gửi thư cho Cục Bảo vệ thực vật thông báo chính thức mở cửa cho vải thiêu Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản kèm theo quy định về kiểm dịch thực vật.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp của Nhật Bản (MAFF) vừa gửi thư cho Cục Bảo vệ thực vật thông báo chính thức mở cửa cho quả vải thiêu Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản kèm theo quy định về kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vải thiêu Việt Nam. Quy định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2019.

Đây là kết quả của hơn 5 năm nỗ lực đàm phán giữa Cục Bảo vệ thực vật và MAFF cùng nhiều thí nghiệm nghiêm ngặt được thực hiện để đảm bảo diệt trừ triệt để các đối tượng kiểm dịch thực vật của Nhật Bản có khả năng đi theo quả vải thiêu của Việt Nam.

Cục Bảo vệ thực vật cho biết, các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả vải thiêu Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản bao gồm: quả vải thiêu phải được trồng tại các

vườn được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra, giám sát và cấp mã số vùng trồng, đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Nhật Bản.

Lô quả vải xuất khẩu phải được đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng bằng Methyl Bromide tại các cơ sở được Cục Bảo vệ thực vật và MAFF công nhận với liều lượng tối thiểu là 32g/m³ trong thời gian hai giờ dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam và Nhật Bản.

Các lô quả vải thiêu xuất khẩu phải kèm theo Giấy Chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu, cơ sở xử lý, khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị, tìm kiếm đối tác nhập khẩu để sớm xuất khẩu lô quả vải thiêu tươi đầu tiên sang Nhật Bản trong vụ vải năm 2020./

TX (Theo TTXVN)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

| TT | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ Sơn Tây | Chợ Vân Đình Ứng Hoà | Chợ Phùng Đan Phượng | Chợ Vôi Thường Tín | Chợ Cầu Diễn Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm Long Biên | Chợ Tó Đông Anh | Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì |
|----|----------------------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Lúa Khang Dân | loại 1 | 6.500 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 6.800 | 7.500 | | 7.000 | 8.000 |
| 2 | Gạo Khang Dân | loại 1 | 12.000 | 12.500 | 10.000 | 12.500 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3 | Gạo bắc thơm | loại 1 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.500 |
| 4 | Gạo Xi 23 | loại 1 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | | 13.000 | 12.000 | 12.500 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | Gạo Điện Biên | loại 1 | 15.500 | 17.000 | 16.500 | 16.000 | | 15.000 | 17.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | Gạo Hải Hậu | loại 1 | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 17.000 | 14.000 | 18.000 | 16.000 |
| 7 | Gạo tám Thái | loại 1 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 16.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 |
| 8 | Gạo nếp cái hoa vàng | loại 1 | 25.000 | 28.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 30.000 | 26.000 | 32.000 | 30.000 |
| 9 | Gạo nếp cẩm | loại 1 | 38.000 | 35.000 | 31.000 | 30.000 | | 30.000 | 38.000 | 30.000 | | 35.000 |
| 10 | Đậu tương | loại 1 | | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | 25.000 | | 22.000 | 24.000 |
| 11 | Đậu xanh có vỏ | loại 1 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | | 45.000 | 50.000 |
| 12 | Lạc nhân | loại 1 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 50.000 | 45.000 | 60.000 | 50.000 | 45.000 | 60.000 |
| 13 | Đậu đen | loại 1 | 60.000 | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | | 60.000 | 50.000 | 48.000 | 50.000 |

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

| TT | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ Sơn Tây | Chợ Vân Đình Ứng Hoà | Chợ Phùng Đan Phượng | Chợ Vôi Thường Tín | Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm Long Biên | Chợ Tô Đông Anh | Chợ Tả Thanh Trì |
|----|--------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Thịt lợn mông sẵn | loại 1 | 150.000 | 170.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 170.000 |
| 2 | Thịt lợn nạc thân | loại 1 | 160.000 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 160.000 | 180.000 |
| 3 | Thịt lợn ba chỉ | loại 1 | 160.000 | 180.000 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 160.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 180.000 |
| 4 | Thịt bò thăn | loại 1 | 260.000 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 240.000 | 270.000 | 260.000 | 250.000 | 260.000 |
| 5 | Thịt bò mông | loại 1 | 240.000 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 260.000 | 230.000 | 260.000 | 250.000 | 230.000 | 240.000 |
| 6 | Gà ta hơi | loại 1 | 100.000 | 130.000 | 115.000 | 110.000 | 115.000 | 110.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 | 120.000 |
| 7 | Gà ta nguyên con làm sẵn | loại 1 | 120.000 | 160.000 | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 150.000 | 140.000 | 150.000 |
| 8 | Gà công nghiệp hơi | loại 1 | | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 48.000 | 55.000 | 60.000 | | 55.000 |
| 9 | Gà CN nguyên con làm sẵn | loại 1 | 75.000 | 70.000 | 65.000 | 80.000 | 65.000 | 85.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
| 10 | Vịt hơi | loại 1 | 50.000 | 60.000 | 58.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | | 50.000 | 50.000 | 55.000 |
| 11 | Vịt nguyên con làm sẵn | loại 1 | | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 100.000 | 75.000 | | 80.000 |
| 12 | Ngan hơi | loại 1 | | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 67.000 | 60.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 65.000 |
| 13 | Ngan nguyên con làm sẵn | loại 1 | | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 100.000 | 85.000 | 110.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 14 | Cá chép > 1kg | loại 1 | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 75.000 | 60.000 | | 60.000 | 70.000 | 60.000 |
| 15 | Cá trắm > 2kg | loại 1 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 65.000 | | 75.000 | | 75.000 |
| 16 | Cá quả | loại 1 | 100.000 | 130.000 | | 130.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| 17 | Ngao | loại 1 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | Tôm sú | loại 1 | | 480.000 | 380.000 | 380.000 | | 400.000 | 450.000 | 320.000 | 350.000 | 480.000 |
| 19 | Cua đồng | loại 1 | 180.000 | 160.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | | 160.000 | 160.000 |

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

| TT | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ Sơn Tây | Chợ Vân Đình Ứng Hoà | Chợ Phùng Đa Phương | Chợ vôi Thường tín | Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm Long Biên | Chợ Tô Đông Anh | Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì |
|----|----------------------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Cam sành | loại 1 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 45.000 | 35.000 | | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 50.000 |
| 2 | Dưa hấu Miền Nam | loại 1 | 20.000 | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 20.000 |
| 3 | Thanh long | loại 1 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | | 35.000 |
| 4 | Cam Canh | Loại 1 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Xoài Cát Chu | loại 1 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | Hồng giòn | loại 1 | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| 7 | Quýt Sài Gòn | loại 1 | 45.000 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
| 8 | Ổi | Loại 1 | 20.000 | 25.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | | 25.000 |
| 9 | Đu đủ | loại 1 | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 20.000 | 18.000 | 15.000 | 20.000 |
| 10 | Lê | Loại 1 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | | 30.000 | 40.000 | 35.000 | | 40.000 |
| 11 | Cà chua | loại 1 | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 |
| 12 | Bí đao | loại 1 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | Khoai tây | loại 1 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 |
| 14 | Rau cải ngọt | loại 1 | 18.000 | 20.000 | | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 |
| 15 | Su hào (củ) | loại 1 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| 16 | Cải bắp | loại 1 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| 17 | Dưa chuột | loại 1 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 215000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 |
| 18 | Rau cải cúc (mỡ) | Loại 1 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 |
| 19 | Rau cần (mỡ) | Loại 1 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | Hoa hồng đỏ (bông) | loại 1 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 6.000 |
| 21 | Hoa ly hồng (cành) | loại 1 | 28.000 | 30.000 | | 25.000 | 35.000 | 28.000 | 25.000 | 30.000 | | 30.000 |
| 22 | Hoa cúc vàng (bông) | Loại 1 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 |

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

| STT | Mặt hàng và quy cách | Loại | Lào Cai | Vĩnh Phúc | Hưng Yên |
|-----|-------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| 1 | Thóc tẻ (KD, Q5) | loại 1 | 7.000 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | Gạo Xi 23 | loại 1 | 11.500 | 11.000 | 12.000 |
| 3 | Đậu tương | loại 1 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 | Đậu xanh tách vỏ | loại 1 | 50.000 | 50.000 | 52.000 |
| 5 | Lạc nhân | loại 1 | 48.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Miến dong | loại 1 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | Thịt lợn hơi | loại 1 | 92.000 | 92.000 | 93.000 |
| 8 | Thịt mông sẵn | loại 1 | 160.000 | 150.000 | 160.000 |
| 9 | Gà Tam hoàng hơi | loại 1 | 75.000 | 70.000 | 75.000 |
| 10 | Gà ta hơi | loại 1 | 120.000 | 115.000 | 120.000 |
| 11 | Gà Ai cập hơi | loại 1 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | Vịt hơi | loại 1 | 55.000 | 50.000 | 55.000 |
| 13 | Thịt bò thăn | loại 1 | 250.000 | 250.000 | 260.000 |
| 14 | Trứng gà ta (quả) | loại 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | Trứng chim cút (10 quả) | loại 1 | 6.500 | 7.000 | 6.500 |
| 16 | Tôm sú | loại 1 | 410.000 | 420.000 | 400.000 |
| 17 | Cá quả | loại 1 | 110.000 | 100.000 | 110.000 |

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

| STT | Mặt hàng và quy cách | Loại | Lào Cai | Vĩnh Phúc | Hưng Yên |
|-----|----------------------|--------|---------|-----------|----------|
| 1 | Dưa hấu Miền Nam | loại 1 | 18.000 | 17.000 | 18.000 |
| 2 | Bưởi Da Xanh (quả) | loại 1 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 | Quýt Sài Gòn | loại 1 | 40.000 | 45.000 | 40.000 |
| 4 | Cam Hà Giang | loại 1 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | Táo Trung Quốc | loại 1 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | Cà rốt | loại 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | Hành tây | loại 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | Khoai tây | loại 1 | 15.000 | 14.000 | 15.000 |
| 9 | Cà chua | loại 1 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | Cải bắp | loại 1 | 9.000 | 10.000 | 8.000 |
| 11 | Chanh (quả tươi) | loại 1 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12 | Tỏi ta khô | loại 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Dưa chuột | loại 1 | 15.000 | 14.000 | 15.000 |
| 14 | Rau cải mớ (mớ) | loại 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Hành củ ta khô | loại 1 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | Su hào (củ) | loại 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

| TT | Đơn vị, người đại diện | Địa chỉ | Ngành nghề sản xuất, kinh doanh |
|----|---|--|--|
| 1 | HTX dịch vụ nông nghiệp Việt Doanh Đại diện: Đào Việt Dũng | Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại quả: củ dền, ổi,... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. |
| 2 | HTX Nông nghiệp Thọ An Đại diện: Hoàng Văn Thưởng | Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT:0985.551.082 | Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại quả: bưởi Diễn, chuối tây, chuối tiêu hồng, táo... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. |
| 3 | Công ty cổ phần Dịch vụ Vườn Phương Đình Đại diện: Lê Quý Quốc | Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT:0911.126.588 | Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau quả tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. |
| 4 | Hợp tác xã nông nghiệp xã Hiệp Thuận Đại diện: Đỗ Hoàn Trung | Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT:0984.329.957 | Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. |

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

| TT | Đơn vị, người đại diện | Địa chỉ | Ngành nghề sản xuất, kinh doanh |
|----|--|---|--|
| 1 | HTX Nông nghiệp và dịch vụ Đan Thê Đại diện: Trương Quốc Toán | Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0987.541.945 | Chuyên cung cấp dưa chuột đặc sản và các loại rau an toàn sản xuất theo thời vụ cho khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. |
| 2 | Hộ trồng rau Đại diện: Nguyễn Văn Thông | Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0964.126.668 | Chuyên cung cấp các loại rau an toàn theo Vi- etGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận. |
| 3 | Hộ kinh doanh Đại diện: Nguyễn Thị Tuyền | Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0967.298.356 | Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau quả an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận. |
| 4 | Hộ kinh doanh Đại diện: Nguyễn Thị Dung | Xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0975.726.039 | Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau quả an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận. |

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

| TT | Đơn vị, người đại diện | Địa chỉ | Ngành nghề sản xuất, kinh doanh |
|----|--|--|--|
| 1 | Cửa hàng Thực phẩm sạch Bếp Nhà Đại diện: Đinh Thị Thanh Nhân | A29, Liên kề 6, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội ĐT: 0936.532523 – 0973.399323 | Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP |
| 2 | Cửa hàng Thực phẩm sạch Linh mart Đại diện: Nguyễn Phương Linh | Tòa nhà Green Star số 234 đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 0916.504548 | Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP |
| 3 | Cửa hàng Thực phẩm sạch Lộc Lan Đại diện: Trần Đình Sơn | Số 435 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội ĐT: 0947.463886 | Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP |
| 4 | Cửa hàng Thực phẩm sạch Phúc Hậu Đại diện: Nguyễn Thị Hậu | Số 53 Vạn Bảo, P. Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội ĐT: 0982.164624 | Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP |

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

| TT | Đơn vị, người đại diện | Địa chỉ | Ngành nghề sản xuất, kinh doanh |
|----|--|--|--|
| 1 | HTX Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ Đại diện: Nguyễn Hưng Thịnh | Thọ lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 01234169520 | Chuyên cung cấp thịt lợn thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước |
| 2 | Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Dân | Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội ĐT: 0986178660 | Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. |
| 3 | Công ty cổ phần Tiên Viên Đại diện: Đặng Đình Tiên | Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ĐT: 0365889750 | Chuyên cung cấp trứng gà đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước |
| 4 | Trang trại chăn nuôi Đà Điểu Đại diện: Phan Ngọc Tú | Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0963933869 | Chuyên cung thịt và giò đà điểu. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. |

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

| TT | Đơn vị, người đại diện | Địa chỉ | Ngành nghề sản xuất, kinh doanh |
|----|--|--|--|
| 1 | Cơ sở sản xuất Tiến Hân Đại diện: Vũ Văn Tiến | Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT:0912.647.870 | Kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ khác nhau như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. |
| 2 | Công ty TNHH Gốm sứ Minh Lâm Đại diện: Nguyễn Thị Bạch Diệp | Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:033.3310.666 | Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. |
| 3 | Công ty TNHH Kinh đô gốm sứ Đại diện: Nguyễn Thanh Tùng | Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:0989.337.638 | Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. |
| 4 | Công ty TNHH Gốm sứ Ngọc Huyền Đại diện: Phạm Đức Lợi | Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:0942.363.688 | Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. |

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

| TT | Đơn vị, người đại diện | Địa chỉ | Ngành nghề sản xuất, kinh doanh |
|----|---|---|--|
| 1 | Cơ sở sản xuất chè Hào Đạt Đại diện: Đào Thanh Hào | Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT:0988.746.042 | Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. |
| 2 | Cơ sở sản xuất chè Thủy Toán Đại diện: Lê Văn Toán | Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT:0986.424.259 | Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. |
| 3 | Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ Đại Diện: Bùi Thị Hạ | Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT:0978.619.266 | Chuyên cung cấp chè búp khô. Doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. |
| 4 | Cơ sở sản xuất chè Đại Diện: Trần Văn Thắng | Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT:0915.644.519 | Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT:0915.644.519 |